

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN

BÀI DỰ THI

**CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024**

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
Năm sinh: 1999
Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn
Điện thoại: 0972870925

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Đào Thu Hằng
Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn
Điện thoại: 0912854471

Thanh Xuân, tháng 10/2023

Hình mẫu người giáo viên Tâm – Trí – Lực

“Thanh xuân như một tách trà

Có thầy, có bạn, ấy là niềm vui!”

Thanh xuân của tôi gắn với mái trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, tôi - một giáo viên trẻ - như một bạn học sinh lớn, đã từng bước, từng bước trưởng thành dưới vòng tay dìu dắt của các cô giáo trong khối 1. Trên bước đường học và làm nghề đó, tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi được các cô đồng hành, chia sẻ, hướng dẫn và bảo ban. Tại mái trường này, tôi có những người thầy tận tình chỉ dẫn trong nghề, đặc biệt cũng có cả “người bạn lớn” luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và giải đáp. Đó chính là cô giáo Đào Thu Hằng – người thầy mẫu mực, người cô duyên dáng, “người bạn” trẻ trung, thấu hiểu của lớp giáo viên trẻ chúng tôi.

Cô giáo Đào Thu Hằng là một giáo viên dày kinh nghiệm. Gần 30 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, nhưng chưa bao giờ cô qua loa, thiếu trách nhiệm. Nhắc tới cô giáo Đào Thu Hằng, ai cũng nể phục bởi sự chẫn chu qua từng tiết dạy, sự kỹ lưỡng và chi tiết qua từng bài học, từng câu chữ truyền đạt tới học sinh.

“Sáng nào em tới lớp

Cũng thấy cô tới rồi

Đáp lời “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi”

Đó là hình ảnh của cô Hằng trong đôi mắt của các con học sinh. Hằng ngày, cô đều tới lớp từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng bài giảng, máy tính, đồ dùng cho các tiết học. Khi các con học sinh tới lớp, chào đón các con là một người mẹ hiền từ, là chiếc bảng xanh nắn nót ghi ngày tháng, là lớp học xinh xắn, sạch đẹp, là những bài học hay đang chờ con khám phá. Điều tôi nể phục và mong muốn học hỏi từ cô đó chính là cách giảng dạy thực tế, gắn kiến thức bài học với cuộc sống. Qua tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, với mỗi bài học, cô luôn tìm ra các cách giảng giải khác nhau, những mẹo hướng dẫn học sinh tuy đơn giản nhưng dễ hiểu và dễ làm theo – rất phù hợp với các bạn nhỏ học sinh lớp Một. Từ cách cầm bút, cách kẻ đường thẳng, ô trống, rồi từng nét cơ bản đầu tiên, cô đều hướng dẫn học sinh vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn.



Những lứa học trò “tự tin vươn xa” chính là niềm tự hào của cô giáo Đào Thu Hằng

Dưới sự dìu dắt của cô, từng nét chì ngây ngô dần ngay ngắn, thành những nét chữ thẳng hàng trong cuốn vở Tập viết hay những con số nắn nót cẩn thận hiện ra trên từng trang vở ô ly. Nhìn bóng lưng cô Hằng cẩn mẫn viết mẫu, tự tay soạn thảo từng trang bài tập, từng vở luyện viết cho các con học sinh đã khiến giáo viên trẻ như tôi phải khâm phục và tự xét lại mình. Được ở gần lớp cô, mỗi ngày, mỗi ngày, thế hệ trẻ chúng tôi lại được mở mang, học hỏi thêm nhiều điều, tích lũy cho quá trình giảng dạy của mình.



Vị thế của người giáo viên được khẳng định qua năng lực chuyên môn. Gần 30 năm cần mẫn gieo chữ, kỹ năng giảng dạy và năng lực sư phạm của cô Hằng luôn được Ban giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá cao, được học sinh yêu quý và phụ huynh tin tưởng.



Mái nhà hạnh phúc của các bạn nhỏ!

Không chỉ được nể phục trong chuyên môn, cô Hằng còn luôn được mọi người kính trọng vì chính sự mẫu mực trong lối sống. Cô luôn đối xử công bằng nhưng hết sức tình cảm và nhẹ nhàng. Không những vậy, cô còn luôn tạo niềm vui cho mọi người xung quanh bởi chính sự hóm hỉnh, vui tươi và duyên dáng của mình.



Cô thường đùa rằng giáo viên trẻ chúng tôi là thầy dạy công nghệ thông tin của cô. Nhưng đối với chúng tôi, cô chính là người thầy truyền đạt bao tri thức. Mỗi lần ngang qua lớp tôi, cần khắc phục điều gì, cô đều nán lại nhắc nhở, chỉ bảo tận tình. Không chỉ trong công tác chuyên môn, đối với công tác chủ nhiệm lớp, trong bất kỳ hoạt động nào, cô cũng luôn quan tâm, hỏi han để đưa ra lời tư vấn, chỉ bảo kịp thời. Tôi luôn ghi nhớ, biết ơn và cảm động mỗi lần cô hỏi thăm, hay cô chủ động gọi điện để hướng dẫn hoặc nhắc nhở, bảo ban tôi về các việc cần làm, các hoạt động triển khai tới lớp, giúp tôi thêm phần động lực, thêm phần tự tin khi đứng lớp, đứng trước phụ huynh. Những lời cô giảng, những kinh nghiệm cô truyền dạy đâu không được đặt tên, không được viết thành bài, nhưng đó chính là những bài giảng xương máu, sự định hướng và dẫn

dắt quý báu, để những giáo viên tiếp nối như chúng tôi từng bước trưởng thành. Trước sự thân thiện và gần gũi của cô, chúng tôi thoải mái chia sẻ cả những vấn đề trong công việc lẫn trong cuộc sống. Cô như là một người mẹ, một vị quân sư giải quyết các vấn đề, nhiều lúc, lại dường như là một người bạn lớn để tâm tình, thủ thỉ. Cô luôn giúp chúng tôi thoải mái bằng những câu bông đùa vui vẻ mà tình cảm. Dù là một trong những lão thành, nhưng với sự vui tính và hóm hỉnh của mình, cô vẫn luôn thật trẻ trung và gần gũi. Tôi luôn bất ngờ và cảm động trước những hành động quan tâm tuy nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng lại rất đổi ấm áp và thiết thực của cô. Đó chính là những niềm vui, là động lực tới trường và cũng là tấm gương, là hình bóng phấn đấu cho tôi.



Trong cuộc sống này, có những người tốt làm những việc tốt lớn lao, khiến ta phải nể phục. Nhưng cũng có những con người, dù không cần làm những việc vĩ đại, nhưng ta vẫn khâm phục và yêu quý bởi chính nhân cách và con người. Đối với tôi, cô giáo Đào Thu Hằng là một tấm gương như vậy. Từ cô, tôi định hình được hình mẫu người giáo viên, người thầy cho mình, cũng như biết cách quan tâm, trao yêu thương tới mọi người như những người bạn. Những năm tháng thanh xuân của tôi đã trở nên thật quý giá khi được đồng hành cùng những người giáo viên tâm sáng của ngôi trường Đặng Trần Côn.

Thanh Xuân, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Ban giám hiệu

Người viết

Nguyễn Thị Phương Anh